

ไทยโพสต์

วันที่ ๑๐ เดือน

พ.ศ.

พ.ศ.

๕๗

ธันวาคม

๗

หมอดินเขต 10 โชว์ผลสำเร็จโครงการบ่อจืด ชาวไร่อ้อยเมืองกาญจน์ มีน้ำใช้ต้นทุนผลิตเพิ่มไร่ละไม่ต่ำกว่า 2 ตัน

นายประเสริฐ เทพนระไพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เปิดเผยว่า โครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ไร่ ปลูกบ่อจืด หรือบ่อจืด เป็นโครงการที่ประสบความสำเร็จโครงการหนึ่งและเป็นที่ต้องการของเกษตรกรจำนวนมาก เนื่องจากเป็นโครงการที่เกษตรกรได้รับประโยชน์โดยตรงและตรงกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด เนื่องจากเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการนั้น รัฐบาลจะสนับสนุนงบประมาณในการขุดบ่อละ 17,100 บาท และเกษตรกรที่ยื่นความประสงค์ขุดสระน้ำจะต้องออกเงินสมทบอีก จำนวน 2,500 บาท/บ่อ รวมเป็นเงิน 19,600 บาท/บ่อ เพื่อให้เกษตรกรมีส่วนร่วมและเป็นผู้ที่ต้องการจริงๆ ไม่ใช่โครงการที่ภาครัฐหยิบยื่นให้ฟรี ซึ่งเกษตรกรอาจจะไม่เห็นคุณค่าหรือไม่ได้ใช้ประโยชน์เท่าที่ควร

สำหรับสำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 10 ได้รับการจัดสรรงบดำเนินการตามพื้นที่ที่เกษตรกรแจ้งความประสงค์กระจายอยู่ใน 4 จังหวัดที่มีปัญหาขาดแคลนน้ำ ได้แก่ จังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ จากผลการดำเนินการตั้งแต่ปี 2549 จนถึงปัจจุบัน สามารถขุดสระน้ำให้เกษตรกรได้แล้วประมาณ 7,000 บ่อ ช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำในการทำการเกษตรได้พอสมควร แต่ก็ยังมีเกษตรกรจำนวนมากที่ยังรอ

รับบริการ ซึ่งสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 จะเร่งดำเนินการตามที่เกษตรกรยื่นความประสงค์ไว้ต่อไป

ด้านนายสากล ณ ฤทธิ์ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี กล่าวว่า สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรีได้ดำเนินการขุดบ่อจืดให้เกษตรกรที่ยื่นความประสงค์เข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ประสบปัญหาดินทราย และดินตื้น เนื่องจากดินลักษณะนี้จะมีปัญหาการกักเก็บน้ำ ส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของพืช ดังนั้น การบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการจัดทำแหล่งน้ำไว้ใช้ในพื้นที่จะเป็นสิ่งจำเป็น อย่างไรก็ตาม การเก็บสถิติและตัวชี้วัดในพื้นที่ปลูกอ้อยบนพื้นที่ดินทราย ถ้าเกษตรกรอาศัยแต่น้ำฝนจะได้ผลผลิตประมาณไม่เกิน 10 ตันต่อไร่ ขณะที่บ่อจืด 1 บ่อ ใช้ได้กับพื้นที่ปลูกอ้อยถึง 10 ไร่ เมื่อน้ำใช้ในช่วงอ้อยตั้งตัวจะยิ่งทำให้อ้อยเจริญเติบโตดีขึ้น สามารถให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า 2 ตันต่อไร่ เท่ากับว่าพื้นที่ 10 ไร่ จะได้ผลผลิตอ้อยเพิ่มขึ้นจากเดิม 20 ตัน ถ้าขายได้ราคาที่ดินละ 1,000 บาท ดังนั้น เกษตรกรจะมีรายได้เพิ่มขึ้น 20,000 บาท จากการขุดบ่อจืด 1 บ่อ ทั้งนี้ สามารถชี้วัดได้ว่าเมื่อรัฐบาลลงทุนโครงการนี้ต่อเกษตรกรหนึ่งราย จะให้ผลตอบแทนคุ้มค่าภายในปีเดียว.